



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ
เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จึงขออนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวจรรุวรรณ คำใส	
๒	๐๐๓	นางสาวเกษกนก สีตา	
๓	๐๐๒	นายสรารวุฒิ ฆะกา	

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจะขึ้นบัญชี มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือให้เป็นอันยกเลิกหากมีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันท้อง้องการบริหารส่วนตำบลฤๅกำหนด เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียน

๒.๓ ผู้ที่มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๒.๔ การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ หรือได้รับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างให้ดำรงตำแหน่งที่ตนเองสรรหาได้แล้วก็ตาม จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างให้ดำรงตำแหน่ง หรือพิจารณามีคำสั่งให้ออกจากราชการจากการเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ ในกรณีที่ได้รับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างไปแล้ว

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างให้เป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานีก่อนทำสัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาส พงมานนตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ

